



ฉบับที่ 8/2555

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2555

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2555** ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยภาคอุปสงค์ขยายตัวดีตามการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออก ด้านอุปทานการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย และการท่องเที่ยวชะลอตัว ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวตามราคาอาหารและพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**ภาคการผลิต**ขยายตัว โดยเฉพาะ**รายได้ของเกษตรกร**ขยายตัวร้อยละ 15.1 จาก**ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เนื่องจากปริมาณน้ำและภูมิอากาศเอื้ออำนวยตามฤดูฝนที่มาปกคลุม ส่งผลให้ข้าวนาปรัง ลิ้นจี่ สับปะรด ลำไย และมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณปศุสัตว์ขยายตัวจากการเพิ่มการผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ด้าน**ราคา**สูงขึ้นร้อยละ 4.8 ตามราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง โดยเป็นผลจากมาตรการรับจำนำ อย่างไรก็ตาม ราคาสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สับปะรด และลิ้นจี่ ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ด้าน**การท่องเที่ยว**ชะลอตัวตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม การจัดการรายการส่งเสริมการขายและการจัดงานประชุมสัมมนาทำให้ภาวะการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับดีกว่าปีก่อน ส่วน**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.2 ตามการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เซรามิก เครื่องประดับโลหะ และเลนส์กล้องถ่ายรูป อย่างไรก็ตาม การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ ยังขยายตัวดี

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ขยายตัวดี โดยเฉพาะสินค้าในหมวดยานยนต์เร่งตัวขึ้นตามแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ การผลิตและส่งออกสินค้ากลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้ารุ่นใหม่ที่เน้นการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้การค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายชนิดขยายตัวดี อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และวัสดุก่อสร้าง ด้าน**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 9.9 จากการขยายและเปิดตัวโครงการใหม่ของผู้ประกอบการทั้งแนวราบและแนวตั้งตามความต้องการของตลาด และการเร่งทำธุรกรรมก่อนประกาศใช้กฎระเบียบผังเมืองฉบับใหม่ สำหรับความสนใจลงทุนในภาคเหนือยังมีต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีการอนุมัติวงเงินส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้าน**การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด**มีจำนวน 16,744.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.8 โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบบุคลากรและเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นตามโครงการป้องกันอุทกภัยเป็นสำคัญ

**การส่งออก** มีมูลค่า 376.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 19.2 ตามการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ผักแช่แข็ง และสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ เลนส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านด่านศุลกากรลำพูน ประกอบกับการส่งออกผ่านด่านชายแดนขยายตัวดีทุกตลาด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับ**การนำเข้า**มีมูลค่า 134.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 3.6 โดยลดลงตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง อาทิ ส่วนประกอบหม้อแปลง เพชรยังไม่ได้เจียรไน ส่วนการนำเข้าผ่านด่านชายแดนยังขยายตัวดีตามการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากพม่า และสินค้าผัก ผลไม้จากลาว

**เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ**ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.22 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาสินค้าหมวดอาหารและหมวดพลังงาน **อัตราการว่างงาน**ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 ด้านจำนวนผู้ประกันสังคมยังขยายตัวต่อเนื่อง

**เงินฝาก**ของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 17.2 เป็นจำนวน 510,059 ล้านบาท ตามเงินฝากของผู้ประกอบการเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจและการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ด้าน**เงินให้สินเชื่อ** ขยายตัวร้อยละ 15.8 มียอดคงค้าง 429,586 ล้านบาท จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อที่อยู่อาศัยและส่วนบุคคลอื่นๆ กอปรกับการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนหลายธุรกิจ เช่น ค่าปลั๊กคำสั่ง ตัวกลางทางการเงิน การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และธุรกิจขนส่ง อย่างไรก็ตาม สินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตยังคงลดลง สำหรับ**สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก**เท่ากับร้อยละ 84.2 ต่ำกว่าร้อยละ 85.0 เดือนก่อน เนื่องจากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินให้สินเชื่อ

**ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2555** ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก จากแรงส่งทั้งด้านการใช้จ่ายและด้านการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐและเงินให้สินเชื่อขยายตัว อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำช่วยสนับสนุน การบริโภคขยายตัวดีจากความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น การใช้มาตรการจูงใจและสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งการผลิตรถยนต์กลับเข้าสู่ปกติและเริ่มทยอยส่งมอบให้ลูกค้า การลงทุนเร่งตัวตามโครงการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัย รวมถึงการขยายและเปิดโครงการใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการเร่งทำธุรกรรมก่อนทางการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ การส่งออกและนำเข้าขยายตัวดีต่อเนื่อง การผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำและภูมิอากาศเอื้ออำนวย การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามความต้องการส่งออก ส่วนการท่องเที่ยวชะลอตัวตามฤดูกาล

**สำหรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปต่อเศรษฐกิจภาคเหนือมีไม่มาก** ยังจำกัดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมอัญมณี เซรามิก และแปรรูปเกษตรบางราย ที่มีลูกค้าหลักอยู่ในประเทศที่ประสบปัญหารุนแรง แต่ยังมีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมของภาคเหนือ นอกจากนี้ ด้านการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวยุโรปมีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม มีนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียโดยเฉพาะจีนเข้ามาทดแทนได้บ้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
6 สิงหาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ  
โทร. 0-5393-1162  
e-mail : Thaveesc@bot.or.th